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บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ำกดั  (มหำชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 

 

 
 

 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
ของ 

                                    บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน)  

           

         ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งประชุมของบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18            
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

กรรมกำรบริษัททีเ่ข้ำร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน จากกรรมการจ านวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 100 ของ
กรรมการทั้งหมด มีรายนามดงัตอ่ไปน้ี 
 

1.     รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค  ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการอิสระ 
2.     นางพิสมยั บุณยเกียรติ   รองประธานกรรมการบริษทั, กรรมการอิสระ,  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

3.     นายวทิวสั พรกลุ    ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
4.     พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5.     นายวนัชยั ตนัติกลุ    กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
6.     นายชนะ โตวนั    กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7.     นายนิรุธ อินทรท่าฉาง   กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ (สายบญัชี-การเงิน) 
8.     ดร.ธนยั ชรินทร์สาร   กรรมการ 
9.     ดร.กวนิ       วรกาญจนา   กรรมการ 
 
 

เร่ิมกำรประชุม   เวลา 14.00 น.  

                       การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง จ านวน 32 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,383,521,295 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จ านวน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
320,001,292 หุ้น รวมทั้ งส้ิน 37 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,703,522,587 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 68.76 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เป็นจ านวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ 
บริษทัแลว้  

       ทางบริษทั ไดเ้ชิญนายอนุชา สุธาทิพารักษ ์ผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั มาเพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทั 

       ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใส บริษทัไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นกรรมการในการ
ตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัที ซ่ึง
วธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 
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1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อน 
การประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึง
ผูถื้อหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลว้ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม           
บริษทัฯ จะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ีประชุมอีก 
 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้และ 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหเ้ขียน ช่ือ – นามสกุล ลงในกระดาษ
บตัรค าถาม เพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แลว้ส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพ่ืออ่านค าถามให้คณะกรรมการ หากไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระ
ถดัไป โดยถือว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นดว้ย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัจะ
แสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 
 

3.  หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้น และน ามาลงคะแนน
เสียงและแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 

4.   ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะเชิญกรรมการผูถ้กู
เสนอช่ือแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราวเดียวกนั 

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมด หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีบริษทัจะใหมี้การถ่ายทอดสดและบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิป

ไฟล์เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.dconproduct.com เพ่ือให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วม
ประชุม  

  
วำระที ่1 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทรำบ  

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 โดยวาระการประชุมมีทั้ งส้ิน 9 วาระ 
ตามท่ีบริษทัไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนดตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอ
วาระการประชุมเพ่ิมเติม และไม่มีผูเ้สนอช่ือบุคคลเพื่อให้พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม
วาระ  

 

 

http://www.dconproduct.com/
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วำระที ่2 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564  
 

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าบริษทัได้จดัท ารายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ด

คัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฎในส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้

ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 แลว้ จึงเห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงาน

การประชุมดงักล่าว 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   3,703,522,587 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย                       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย         0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

วำระที ่3 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยและการวาง
แผนการด าเนินงานของบริษทัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และรายงานให้ทราบวา่ขณะน้ีอยูใ่นช่วงใดของเศรษฐกิจ จึงไดแ้บ่ง
ภาพรวมการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจออกเป็น 4 เฟส คือ ในช่วงปี 2558 – ปี 2563 นั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลง  
แต่มีปัจจยัเสริม เช่น โครงการเมกะโปรเจกต ์(Megaproject) เศรษฐกิจจึงลงแบบชะลอ และช่วงปี 2562 เศรษฐกิจควรจะเร่ิม
ดีข้ึน จนกระทั่งถึงปี 2564 ท่ีผ่านมา ซ่ึงถือว่าเป็นปีปรับฐาน แต่ตอ้งมาเผชิญปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ท าให้รัฐบาล
ประกาศสั่งหยุดงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ นานนับเดือน บริษทัจึงไดรั้บผลกระทบอย่างมาก เพราะผลประกอบการของ
บริษทัส่วนใหญ่มียอดขายมาจากภาคกลาง คือ กรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นเม่ือมีการหยุดงาน หน่วยงานต่างๆ ก็ไม่รับสินคา้ 
เพราะไม่สามารถก่อสร้างได ้เม่ือหยดุงาน คนงานรวมตวักนัก็ท าให้คนงานติดโรคระบาดโควิด 19 เป็นจ านวนมาก กวา่จะ
เร่ิมท างานไดเ้ต็มท่ีอีกคร้ังใชร้ะยะเวลาอีกเป็นเดือน แต่ถึงอย่างไรบริษทัก็ยงัสามารถประคองตวัได้ดี ส่วนในอนาคตปี 
2565- ปี 2567 นั้น ตลาดเร่ิมมีความตอ้งการดา้นอสังหาริมทรัพยแ์นวราบมากข้ึน สินคา้ของเรา แผน่พ้ืน เสาเข็ม เร่ิมผลิตไม่
ทนั แต่ก็มีปัญหาแรงงานต่างดา้วเช่นกนั ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิตไดเ้ตม็ท่ี และราคาขายสินคา้ของเราตั้งแต่เร่ิมก่อสร้าง
ในปี 2528 แผน่พ้ืนยงัคงราคาเท่าเดิม ทั้งท่ีค่าแรงปรับเพ่ิมข้ึนจาก 60 บาท เป็น 400 บาท และราคาวตัถุดิบเหลก็ปรับเพ่ิมข้ึน
จาก 16 บาท เป็น 40 บาท ซ่ึงในช่วงน้ีหากเราหวงัพึงแรงงานก่อสร้างเพียงอยา่งเดียวไม่ได ้อีกทั้งการปรับราคาขายข้ึนก็เป็น
เร่ืองท่ีท าไดย้าก ในขณะท่ีค่าครองชีพสูงข้ึน จึงตอ้งเนน้กิจการปลายน ้ าของเราในดา้นอสงัหาริมทรัพยใ์หม้ากข้ึน โดยมีแผน
จะท าอสังหาริมทรัพย ์5 โครงการ ประมาณการรับรู้รายไดป้ระมาณ 800 – 1,000 ลา้นบาท และดา้นวสัดุก่อสร้าง ท่ีเป็น
กิจการหลกัมีรายไดป้ระมาณ 800 – 1,000 ลา้นบาท อีกส่วนหน่ึงคือการไปลงทุนในบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั ปัจจุบนับริษทัไดถื้อหุ้นอยู่ร้อยละ 12 จะท าให้มีรายไดจ้ากบริษทัท่ีเราไปลงทุนอีก ทางดา้นคอนโดมิเนียม ดีคอน
ไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ นั้ น ได้ขายออกไปประมาณ 40% อีก 60% จะน ามาให้เช่าทั้ งหมด ท าให้บริษัทไม่ตอ้งรับภาระค่า
ส่วนกลาง ซ่ึงคาดวา่ตั้งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไปจะมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน 
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ทั้งน้ีในปี 2564 บริษทัจะมีก าไรมากกวา่ 116 ลา้นบาท แต่บริษทั อรดา จ ากดั (“บริษทั อรดา”) ขาดทุน 
14 ล้านบาท และบริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จ ากัด (“บริษัท ดีเอสซี”) ขาดทุน 19 ล้านบาท ท าให้ก าไรบริษัทลดลง                  
บริษทั ดีเอสซี เป็นบริษทัผลิตพรีคาสท์ท่ีบริษทัได้ลงทุน เปรียบเสมือนบริษทัผูรั้บเหมา น าช้ินส่วนไปติดตั้งหน้างาน 
ก่อสร้างไดเ้ร็วกวา่การก่อสร้างระบบเดิม แต่ราคาค่าก่อสร้างสูงกวา่ เป็นท่ีนิยมส าหรับบริษทัอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่จะ
ใชว้ธีิการก่อสร้างท่ีเร็ว และก่อสร้างไดห้ลายโครงการ จึงเลือกใชว้ธีิก่อสร้างแบบพรีคาสท์  ทั้งน้ีคาดการณ์วา่ 2 กิจการน้ีจะ
เร่ิมดีข้ึนตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป ในปี 2564 นั้น บริษทัมีก าไร 80% จากดา้นวสัดุก่อสร้าง และมีก าไร 20% จากการลงทุน
ในบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) มีก าไร 27 ลา้นบาท 

ประมาณการในปี 2565 จะมียอดขาย 1,140 ล้านบาท มาจากบริษัท พรีคาสท์ 120 ล้านบาท ด้าน
อสังหาริมทรัพย ์120 ลา้นบาท และวสัดุก่อสร้าง 900 ลา้บาท ประมาณการก าไรในปี 2565 จะมีก าไร 147 ลา้นบาท มาจาก
วสัดุก่อสร้าง 80% และการลงทุนอ่ืนๆ 20% และประมาณการวา่ดา้นอสังหาริมทรัพยจ์ะขาดทุน 30 ลา้นบาท จึงท าใหเ้หลือ
ประมาณการก าไร ในปี 2565 เท่ากบั 117 ลา้นบาท 

ความคืบหนา้โครงการดา้นอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทั อรดา โครงการ The DECO – บางนา ท่ีดิน 35 ไร่ 
มูลค่าโครงการ 850 ลา้นบาท มีแผนจะเปิดขายในเดือนกนัยายน 2565 จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 4 และโครงการ The 
DECO – ศาลายา ป่ินเกลา้ มูลค่าโครงการ 750 ลา้นบาท ท่ีดิน 29 ไร่ ถมดินเสร็จแลว้ ก าลงัออกแบบ คาดวา่จะเร่ิมขายไดใ้น
ไตรมาส 4 ปี 2566 ส่วนท่ีดินนครปฐม 33 ไร่ ท าเลใกลศู้นยร์าชการใหม่ของจงัหวดันครปฐม ก าลงัเตรียมการถมดินและ
ออกแบบต่อไป ซ่ึงคาดวา่ทั้ง 3 โครงการจะสามารถรับรู้รายไดไ้ดท้ั้งหมดในปี 2566 และหากขายไดบ้ริษทั อรดา ก็จะท า
ก าไรไดต้ามเป้าหมาย 

จุดแขง็ของบริษทั คือมีส่วนของผูถื้อหุน้ 2,500 ลา้นบาท และมีทรัพยสิ์น 2,700 ลา้นบาท มีหน้ีเพียง 200 
ล้านบาท ซ่ึงเท่ากับ 0.08 เท่า ท าให้บริษัทสามารถลงทุนท ากิจการต่างๆ และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มาก ทั้ งน้ีผู ้
คณะกรรมการจะกระท าดว้ยความรอบคอบ มัน่คง และเป็นผลประโยชน์ในอนาคต อีกทั้งบริษทัยงัมีความสามารถก ากบั
ดูแลช าระหน้ีลูกคา้ได้ดี มีระบบการกลั่นกรอง ตรวจสอบงบการเงินลูกคา้อย่างดี จนได้รับค าชมเชยจากทางธนาคาร 
ยอดขายตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2564 มูลค่า 18,473 ลา้นบาท มีหน้ีท่ีเรียกเก็บไม่ไดเ้พียง 3.41 ลา้นบาท เท่ากบัมีหน้ีร้อยละ 0.018 
ท่ีเรียกเก็บไม่ได ้และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรามีการก ากบัดูแลปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชนั ในการซ้ือ-ขายของ งานจดัซ้ือจดัจา้งในบริษทัถือวา่เขม้งวดเร่ืองน้ีมาก หากผูใ้ดฝ่าฝืนบริษทัจะด าเนินคดี
อยา่งถึงท่ีสุด 

นายวทิวสั  พรกลุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามเพ่ิมเติมในวาระน้ีหรือไม่  
  นายสมชาย ผูถื้อหุน้สอบถามวา่เม่ือขาดแคลนคนงาน ท าไมบริษทัจึงไม่ใชเ้คร่ืองจกัรเขา้มาช่วย 

  นายวิทวสั กล่าววา่การใช ้Robot เป็นเร่ืองท่ีพิจารณาอยูเ่ช่นกนั แต่การลงทุนในเคร่ืองจกัร จะมีค่าเส่ือม

ท่ีสูง ทางฝ่ายบริหารก าลงัวิเคราะห์วา่หากเปล่ียนเป็นการเช่ือมดว้ย Robot แทน หรือการเทคอนกรีต อาจจะใชก้ารเปล่ียน

วธีิการเทคอนกรีต ใหค้อนกรีตไหลเอง ท าให้ลดแรงงานในการเทคอนกรีต แต่น ้ ายาท่ีเราใส่ลงไปท่ีจะท าให้คอนกรีตไหล

เองไดน้ั้นจะตอ้งใชปู้นเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวั ปัจจุบนัการก่อสร้างถือวา่เป็นยคุกลาง เป็นระบบพรีคาสท์หล่อคอนกรีตส าเร็จ 

ส่วนอนาคตท่ีจะไม่ตอ้งใชแ้รงงานก่อสร้างเลยก็คือ 3D ซ่ึงทางบริษทัเคยเชิญศาสตราจารย ์เดวิด แลงก์ ประธานสถาบัน

คอนกรีตอเมริกนั (ACI) หน่วยงานดา้นมาตรฐานคอนกรีตของสหรัฐอเมริกาท่ีไดรั้บการยอมรับระดบัโลก มาบรรยายเร่ือง

การก่อสร้างคอนกรีตแบบ 3D ซ่ึงปัจจุบนัองคก์ารนาซา (NASA) ไดน้ าไปสร้างศูนยอ์วกาศบนดวงจนัทร์ แต่หากเราเร่ิมผิด
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เวลา ท าให้ 10 ปีก็จะไม่คืนทุนซ่ึงเป็นปัญหา เน่ืองจากเคร่ืองจกัรมีราคาแพง ท าให้ตน้ทุนสูง แต่ราคาสินคา้ยงัคงตอ้งขาย

ราคาเดิม และขายราคาแข่งกนั การใชเ้ทคโนโลยเีป็นเร่ืองท่ีบริษทัพยายามคิดอยูต่ลอดแต่ยงัไม่สามารถท าไดใ้นตอนน้ี 

  นายสมชาย ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ไดเ้คยดูแบบก่อสร้างของ Q-Con เขาลงทุนใชร้ะบบอตัโนมติั สามารถ

ขนยา้ยคอนกรีตไปวางตามจุด Warehouse ใชแ้รงงานคนน้อย และท างานได ้24 ชัว่โมง เช่ือวา่ทางบริษทัน่าจะท าได ้และ

ควรมีทีมงานศึกษาเร่ืองน้ี เป็นการลงทุนคร้ังเดียว ควรวางไลน์การผลิตใหเ้หมาะสม เพราะจะตอ้งมีการอบคอนกรีตและขน

ยา้ย ส่วนการเช่ือมเหลก็ก็ใชหุ่้นยนตใ์นการเช่ือม จึงขอฝากไวใ้หพิ้จารณา 

  นายวิทวสั กล่าวว่าตนเป็นผูส้ร้างโรงงานบริษทั Q-Con เอง ในตอนนั้นเป็นผูถื้อหุ้น 40% น าเขา้มา

เมืองไทย การผลิตของบริษทั Q-Con เป็นการผลิตแบบในร่ม ใชเ้คร่ืองจกัรจากประเทศเยอรมนี แต่ผลิตภณัฑ์ของเราไม่

เหมือนกนั หากให้ผลิตเสาเข็มดว้ยวิธีแบบนั้นจะไม่สามารถท าได ้ไดเ้คยทดลองมาแลว้ ตน้ทุนเคร่ืองจกัรของ AAC จะ

ค่อนขา้งสูง แต่ค่าด าเนินการต ่า ส่วนของเราเป็น CLC การลงทุนต ่า แต่ค่าด าเนินการสูง รูปร่างของผลิตภณัฑไ์ม่เหมือนกนั 

แต่พยายามคิดแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงานอยูทุ่กนาที จะพยายามหาแรงงานต่างดา้วเขา้มา 

  คุณสมชาย ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัท่ีร่วมลงทุน ช่ือบริษทัอะไร และท าธุรกิจอะไร 

  คุณวิทวสั กล่าววา่บริษทัไดล้งทุนในบริษทัท่ีเป็นสินคา้ปลายน ้ าของเรา คือบริษทัอสังหาริมทรัพย ์ช่ือ

บริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงทางบริษทัถือหุน้อยู ่12%  

คุณสมชาย ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัมีโครงการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่น ผนงัเบาท่ีท าจากโฟม EPS 

หรือไม่ 

                คุณวทิวสั กล่าววา่ผนงัเบามีหลายระบบ เช่น ใชม้วลเบา หรือขา้งในเป็นโฟม หรือใชหิ้นภูเขาไฟมาผสม

คอนกรีตท าให้ผนังเบา บริษัทเคยใช้หินเบามาท า แต่ตลาดยงัไม่รองรับ ท าก าไรไม่ได้จึงเลิกผลิตไป อีกทั้ งต้องใช้

แรงงานคนและการขนส่งจ านวนมาก ท าใหบ้ริษทัมีก าไรนอ้ย จึงไดเ้ปล่ียนมาลงทุนพฒันาดา้นอสงัหาริมทรัพยแ์ทน 

นายวทิวสั  พรกลุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
                               ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ ขอขอบคุณ

ค าถาม และขอ้เสนอแนะใหม่ๆ ท่ีคณะกรรมการจะน าไปศึกษาเพ่ิมเติม ความคิดริเร่ิมใหม่ๆ เม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม จะน าไป

ปรับใชไ้ด ้จะตอ้งเฝ้าดูและติดตามต่อไป เราเป็นบริษทัท่ีมีกรรมการหลากหลาย และหากมีผูถื้อหุ้นหลากหลายท่ีช่วยจุด

ประเด็นก็ยนิดีรับฟัง และขอขอบคุณอยา่งยิง่  

 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 พร้อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชี 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน กล่าววา่งบการเงินของบริษทั และ

บริษทัยอ่ยประจ าปี 2564 ไดผ้า่นการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และผูส้อบบญัชีไดอ้อก

รายงานการตรวจสอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไข โดยไดแ้สดงความเห็นงบการเงินดงักล่าววา่เป็นงบการเงินท่ีไดจ้ดัท าข้ึนโดย

ถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานทางการเงิน ส าหรับปี 2564 นั้น บริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดย้อดขาย และ

ค่าบริการรวมทั้งส้ิน 965.43 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 37.42 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.03 ก าไร
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สุทธิรวมทั้งส้ิน 116.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 24.32 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.3 ส าหรับ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2,744.81 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

45.18 ลา้นบาท โดยสินทรัพยท่ี์ลดลงนั้นเป็นสินทรัพยท่ี์ลดลงจากหน้ีสิน หน้ีสินลดลง 113.2 ลา้นบาท ในขณะท่ีส่วนของผู ้

ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน 68.04 ลา้นบาท อตัราส่วนทางการเงินนั้นถือเป็นจุดแข็งของบริษทั อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ในปี 2564 เท่ากบั

ร้อยละ 30.8 ในปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 33.9 อตัราส่วนก าไรสุทธิ ในปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 12.1 ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 10 

อตัราส่วนสภาพคล่องปี 2564 เท่ากบั 8.51 เท่า ปี 2563 เท่ากบั 6.18 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปี 2564 เท่ากบั 2.19 

เท่า ปี 2563 เท่ากับ 0.73 เท่า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียปี 2564 เท่ากบั 49 วนั ปี 2563 เท่ากับ 36 วนั ระยะเวลาการช าระหน้ี

เฉล่ีย ปี 2564 เท่ากบั 67 วนั ปี 2563 เท่ากบั 68 วนั และ DE Ratio ปี 2564 เท่ากบั 0.09 เท่า ปี 2563 เท่ากบั 0.14 เท่า 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือตอ้งการแสดงความเห็นหรือไม่ และ
สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระน้ีหรือไม่ หากไม่มีจะถือวา่ในท่ีประชุมน้ีเห็นชอบอนุมติั
งบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ตามท่ีน าเสนอ 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบ
บญัชี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  3,703,522,587 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 งดออกเสียง       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

ชวำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 

 

  ประธานฯ กล่าววา่บริษทัเราผา่นวกิฤตไปได ้หลายบริษทั หลายธุรกิจตอ้งลม้เลิกกิจการไป การท าก าไร

เป็นเร่ืองท่ียาก แต่บริษทัเราสามารถมีเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้        

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน

อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและ

แผนการลงทุนในอนาคตดว้ย ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 116.75 ลา้นบาท 

คิดเป็นก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 2.0 สตางคต์่อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเรียนเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปัน

ผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท คิดเป็นจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายทั้ งส้ิน 

59,249,744.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.75 ของก าไรสุทธิรวม 

          ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไดก้ าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 (Record Date) และรวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
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ประธานฯ กล่าววา่ในปีน้ีบริษทัจ่ายเงินปันผลดีกวา่ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงปีท่ีแลว้บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัรา 
0.008 บาทต่อหุน้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในท่ีประชุมเพื่อ 
รับรองอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุม
น้ีอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.011 บาท   
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   3,703,522,587 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย                      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

วำระที ่6 พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในปีน้ีมีกรรมการท่ีพน้วาระจ านวน 3  
ท่าน ไดแ้ก่ 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2. นางพิสมยั บุณยเกียรติ  รองประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. ดร.กวนิ  วรกาญจนา  กรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นวา่กรรมการทั้งสามท่านท่ีตอ้ง 
พน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลา และก าลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทัอยา่งมาก 
และไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งลาออกตามวาระในปีน้ี ให้ทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2. นางพิสมยั บุณยเกียรติ  รองประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. ดร.กวนิ  วรกาญจนา  กรรมการ 

 

  โดยรายละเอียดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ

หมายเลข 3 ทั้ งน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ           

มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

เสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2565 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี
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คุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทั โดยขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก และบริษทัจะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  ประธานฯ กล่าววา่ในวาระน้ี ประธานฯ และนางพิสมยั บุณยเกียรติ รองประธานกรรมการบริษทั และ

ดร.กวนิ วรกาญจนา  กรรมการ จะตอ้งออกไปนอกห้องประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้ในท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งอยา่งอิสระ 

ไม่มีผูมี้ส่วนได้เสียลงมติด้วย จึงขอเรียนเชิญ พลเอก พิศาล  วฒันวงษ์คีรี  กรรมการท่ีอาวุโสสูงสุดท าหน้าท่ีรักษาการ

ประธานการประชุมวาระน้ี  

  พลเอก พิศาล  วฒันวงษคี์รี  รักษาการประธานฯ ขอเชิญ นายนิรุธ ช้ีแจงวธีิการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กล่าววา่การลงคะแนนเสียงในวาระน้ีเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีไดแ้จกให้แก่ผูถื้อหุ้นขณะลงทะเบียน เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาจึงจะขอเก็บ

บตัรลงคะแนนทั้งหมดในคราวเดียวกนั ทั้งน้ีเม่ือประธานขอมติท่ีประชุม เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย

หรืองดออกเสียงก่อน หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยเป็นล าดบัต่อไป  

  พลเอกพิศาล  วฒันวงษคี์รี  รักษาการประธานฯ กล่าวขอมติท่ีประชุม ล าดบัแรกขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ี และล าดบัต่อไปขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยส่งบัตร

ลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือรวมคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยแจง้มติเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค มีมติ 
เห็นดว้ย   3,703,361,547 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย                1,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง          160,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ      มีมติ 
เห็นดว้ย   3,703,361,547 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย                1,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง          160,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  3. ดร.กวนิ วรกาญจนา     มีมติ 

 เห็นดว้ย   3,703,361,547 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย                1,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง          160,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  นายสมชาย ผูถื้อหุ้น กล่าววา่ในขอ้ 3. ท่ีลงคะแนนเลือก ดร.กวนิ วรกาญจนา ไดล้งคะแนนเสียงไม่เห็น

ดว้ย 160,000 หุน้  
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  นายนิรุธ อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ จึงขอให้ทางคณะกรรมการตรวจนบัคะแนน

ตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

  พลเอก พิศาล วฒันวงษ์คีรี รักษาการประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการทุกท่านท่ี

ช่วยตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และไดข้อแกไ้ขมติเลือกกรรมการของดร.กวนิ วรกาญจนา ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   3,703,361,547 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย           161,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง                     0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ

หน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกูล    ยมนาค  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,703,361,547 หุน้ คิดเป็นร้อยละ   99.9957 

ไม่เห็นดว้ย                1,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง           160,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0043 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,703,361,547 หุน้ คิดเป็นร้อยละ   99.9957 

ไม่เห็นดว้ย                1,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง           160,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0043 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

3. ดร.กวิน วรกาญจนา   กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,703,361,547 หุน้ คิดเป็นร้อยละ   99.9957 

ไม่เห็นดว้ย            161,040 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0043 

งดออกเสียง          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี รักษาการประธานฯ กล่าวแสดงความยนิดี และเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบั 
เขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทจ์ากผูถื้อหุน้ 
 
วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมตัค่ิำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชี ประจ ำปี 2565 
                

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
ความน่าเช่ือถือ การไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของ
ผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหพิ้จารณาแต่งตั้ง 
 

 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ 
3. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ 
4. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764  
 
 

จากบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 
2565 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2565 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซ่ึง
เท่ากบัปี 2564 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

น าเสนอ เห็นวา่ค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จ านวนเงิน 1,610,000 บาท นั้นเป็นอตัราท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้รวจสอบบัญชีท าหน้าท่ีได้อย่างดี             

จึงน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีประจ า             

ปี 2565   

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นหรือไม่ ประธานฯ 

จะขอมติในท่ีประชุมเพื่อแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชี                       

ประจ าปี 2565 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
 
 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ  
2. นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ 
3. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ 
4. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764  
 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2565 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 2565 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย   3,703,522,587 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 

วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2565 และพจิำรณำอนุมตัจ่ิำยบ ำเหน็จกรรมกำร
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564  

 

  8.1 พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

              นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จากการเสนอแนะของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง

ต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัค่าบ าเหน็จกรรมการและ

เบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2565 คงหลกัเกณฑเ์ดิมไวเ้ท่ากบัปี 2564 ดงัน้ี 

 8.1.1 เบ้ียประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ :  ไม่มี 

 

8.1.2 ค่าบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ 
 

 ก าหนดให้จ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 

บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตามภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 10,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

คณะกรรมกำรบริษัท เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 25,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการภายนอก 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
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มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,703,522,587 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

8.2  พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
 

 นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าส าหรับปี 2564 ซ่ึงทางบริษทัมีก าไร

สุทธิรวม 116.75 ลา้นบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จ

กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ รวมเป็นจ านวนเงิน 1,167,509 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดรั้บอนุมติัไวใ้นการประชุมสามญั       

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

                ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 นายสมชาย ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองบ าเหน็จกรรมการท่ีระบุวา่จะจ่ายร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

หมายถึงมีการเฉล่ียกนัระหวา่งกรรมการทุกท่านหรือไม่ 

              นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กล่าววา่ก าไรสุทธิเท่ากบั 116,750,946.76 บาท โดย 1% ของก าไรจะท่ากบั 

1,167,509 บาท และเฉล่ียกนัตามภาระหนา้ท่ีของกรรมการ โดยบริษทัมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน  

  นายสมชาย ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ตามภาระหนา้ท่ีคิดเป็นสดัส่วนอยา่งไร 

               นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กล่าวว่าตามหลกัเกณฑ์กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บบ าเหน็จ ในส่วน

ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ จะได ้2 ส่วน และกรรมการท่านอ่ืนได ้1 ส่วน ซ่ึงหลกัเกณฑ์

ดงักล่าว เป็นหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนดและตกลงกนัเองระหวา่งกรรมการแลว้ 
 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย   3,703,362,587 หุน้ คิดเป็นร้อยละ   99.9957 

ไม่เห็นดว้ย          160,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0043 

งดออกเสียง       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  บตัรเสีย   0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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วำระที ่ 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
 

  ประธานฯ กล่าววา่ส าหรับวาระน้ีไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม จึงหมดวาระท่ีจะตอ้ง

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบและพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม

กบัทางบริษทั  

  นายสมชาย ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ปี 2565 น้ี บริษทัมี Order Backlog ท่ีคาดวา่จะมีรายไดจ้ากวสัดุก่อสร้าง 

อสงัหาริมทรัพย ์และบริษทัท่ีไปลงทุนอ่ืนๆ ประมาณการสดัส่วนไวอ้ยา่งไร 

  นายวิทวสั พรกุล กล่าววา่ไดน้ าเสนอไปแลว้ในช่วงแรกของการประชุม โดยประมาณการปี 2565 ไวว้า่

จะมีก าไรใกลเ้คียงกบัปี 2564 และมียอดขาย 1,140 ลา้นบาท ทางด้านอสังหาริมทรัพย ์คาดว่าจะดึงก าไรลงประมาณ 30  

ลา้นบาท ส่วนงานพรีคาสท ์คาดวา่จะไม่ขาดทุนแลว้ในปี 2565 น้ี ส่วน Order Backlog การจองสินคา้ ซ้ือขายล่วงหนา้ ดา้น

อสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัมีนอ้ย ดา้นงานวสัดุก่อสร้างช่วงน้ีมีประมาณ 1 เดือนท่ีเราผลิตไม่ทนั และสาเหตุท่ีเราผลิตไม่ได้

เต็มก าลงัการผลิตเน่ืองจากปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ท าให้คนงานลม้ป่วย และแรงงานไม่เพียงพอ แต่ตอนน้ีปัญหาเร่ิม

คล่ีคลายลงแลว้ ไดมี้การติดต่อเพ่ือน าเขา้แรงงานต่างดา้วเขา้มา  

  นายสมชาย ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่โครงการท่ีแพรกษาขายหมดแลว้หรือยงั 

  นายวทิวสั พรกลุ กล่าววา่โครงการท่ีแพรกษาเป็นท่ีดินเปล่าท่ีรอขาย ส่วนท่ีดินท่ีสายหยดุไดข้ายไปแลว้ 

รับรู้รายได้เดือนธันวาคม ปี 2564 จึงท าให้มีก าไรมากข้ึน ซ่ึงเดิมางแผนจะก่อสร้างคอนโด และได้เตรียมจะซ้ือท่ีดินไว้

ทั้งหมด 3 แปลง แปลงท่ี 1 คือท่ีสถานีรถไฟฟ้าไทรมา้ ถนนรัตนาธิเบศร์ ซ่ึงไดส้ร้างคอนโดเสร็จเม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ เป็นความ

ภาคภูมิใจท่ีบริษทัไดส้ร้างตึกสูง แต่เน่ืองจากช่วงน้ีขายค่อนขา้งยากจึงท าใหเ้ราหยดุพกัโครงการแนวสูง เพราะท าให้เงินจม

หากยงัขายไดไ้ม่หมด จึงไดน้ ามาใหเ้ช่าเพ่ือบรรเทาค่าส่วนกลางท่ีบริษทัตอ้งช าระ 

  นายสมชาย ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ในปี 2565 จะจ่ายเงินปันผลมากข้ึนหรือไม่ 

  นายวิทวสั พรกลุ กล่าววา่หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล ไดร้ะบุไวใ้นแบบ 56-1 โดยจะจ่ายเงินปันผลไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไร และทางบริษทัเองก็ไม่เคยปันผลนอ้ยกวา่ร้อยละ 25 มีปันผลใกล้ๆ  ร้อยละ 25 อยูเ่พียง 1 คร้ัง 

ในปี 2562 ประมาณร้อยละ 27 และเคยจ่ายปันผลสูงถึงร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 100 มาแลว้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการบริษทั

จะพิจารณาตามสภาพคล่องของบริษทั และแผนลงทุน ณ ขณะนั้นดว้ย 

  นายสมชาย ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัไดมี้การส ารองก าไรสะสมไวค้รบถว้นแลว้หรือยงั และมีแผนจะ

มีการกูเ้งินเพ่ือลงทุนจากทางธนาคารเท่าไหร่ 

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กล่าววา่มีการส ารองก าไรสะสมไวค้รบถว้นแลว้ ไม่ตอ้งกนัเงินส ารองแลว้ และ

มีแผนจะกูเ้งินจากธนาคาร 250 ลา้นบาท 

  นายวิทวสั พรกุล กล่าวว่าประมาณการกู้เงินจากธนาคาร 250 ล้านบาทนั้ น ส าหรับท าโครงการ             

The DECO – บางนา แต่ส าหรับโครงการ The DECO – ศาลายา และโครงการ The DECO – นครปฐม ยงัอยูใ่นระหวา่งการ 

พิจารณา 
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  เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) รวมทั้งขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านท่ีมาเขา้

ร่วมประชุมครบ 100% ในวนัน้ี  

 

ปิดประชุม เวลา 16.05 น. 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 
 (นางสาวรัฐฐา   เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ    

 
 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 
  ประธานท่ีประชุม 
 

      


